



ข่าวสาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2555

วิทยาลัยได้รับรางวัลหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๕๕

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆในกระทรวง มีการจัดกิจกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการประกวดเพื่อคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี ๕๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยแก้วกัลยาสิขาลัย ได้จัดให้มีการประกวดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๕๕ ณ.โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น วิทยาลัยได้ส่งผลงานเข้าประกวด โดย อาจารย์สุทัศน์ เหมทานนท์ อาจารย์ออมรา ภิญาญ อาจารย์นิศารัตน์ นรสิงห์ อาจารย์จตุพร ต้นตะโนกิจ และอาจารย์อุษา จันทร์เข้ม ปรากฏว่าวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและเป็นปีที่ ๔ ติดต่อกัน โดยจะรับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕

อาจารย์ออมรา ภิญาญ ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีสาธารณสุขประจำปี ๕๕

กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกระทรวงให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี โดยได้จัดให้มีการคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปีสำหรับในปี ๒๕๕๕ วิทยาลัยได้ส่งอาจารย์ออมรา ภิญาญ เข้าทำการคัดเลือกปรากฏว่าได้รับคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจะรับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕



โครงการส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้นำนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดโครงการส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้นำนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนเมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ พ.ค. ๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีผู้นำนักศึกษา และอาจารย์จำนวน ๑๖ สถาบันเข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายการประกันคุณภาพในนักศึกษา การวางแผนการจัดกิจกรรมของเครือข่าย การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี ซึ่งวิทยาลัยของเราโดยนายทศพร รัตนพันธ์ และ นางสาวกนกวรรณ งามยิ่ง ได้รับเกียรติให้นำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีของโครงการแห่งุ่มรับเทศกาลสารทเดือนสิบ



โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยงานปกครองสวัสดิการและแนะแนว ภายใต้การนำของอาจารย์จิต บุญประดิษฐ์ ได้นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๒๓ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๑ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยรุ่นที่ ๒๑ อบรม ณ วัดศรีทิว ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ พ.ค. ๕๕ รุ่นที่ ๒๑ อบรม ณ วัดถ้ำสุมน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พ.ค. ๕๕

โครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านหนองเต่า

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๒๓ ได้จัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมขึ้น ณ.บ้านหนองเต่า อ. สีชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาที่จะบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการประกอบด้วย พัฒนาโรงเรียนในส่วนของ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพยาบาล ห้องสมุด ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ทาสีกำแพงและป้ายโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมผู้พิการ และผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการใน ส่วนของการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้ทางสุขภาพ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือ อาจารย์สุทัศน์ เหมทานนท์ อาจารย์อาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์ซึ่งในกาจัดกิจกรรมดังกล่าวนายอำเภอสีชลให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติเยี่ยมผู้พิการและผู้สูงอายุกับนักศึกษา



ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๒ มิ.ย. ๕๕	กิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองสัมพุทธชยันตี พระภิกษุ ๑๒,๖๐๐ รูป ณ.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	อ.สุทัศน์
๔ มิ.ย. ๕๕	กิจกรรมแห่ผ้าพระบดพระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชา จากสนามหน้าเมืองถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๕๐ คน	อ.จตุพร
๔ มิ.ย. ๕๕	รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๒๔	อ.จรรยา
๕ - ๗ มิ.ย. ๕๕	กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ.ห้อง เรียน ๔๓๓	อ.จรรยา
๘ - ๑๐ มิ.ย. ๕๕	โครงการเรียนรู้วิถีชุมชนศึกษารุ่นที่ ๒๔ ณ.ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม	อ.สุทัศน์ อ.อาทิตย์
๒,๓, ๕,๑๖ มิ.ย.๕๕	กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล ดร. โจ๊กพ ครั้งที่ ๓ ณ.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	อ.สุทัศน์ อ.อาทิตย์
๒๑ มิ.ย. ๕๕	โครงการวันไหว้ครู รับแลกเปลี่ยนและเข็มเดือนชั้นปี	อ.จจิต
๒๘ - ๒๙ มิ.ย. ๕๕	พิธีรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นที่ ๒๐ ณ.สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร	อ.สุทัศน์
๓๐ มิ.ย. ๕๕	กิจกรรมรับน้องใหม่และงาน Freshy Night	อ.จตุพร

ข้อคิดประจำฉบับ

ถ้าอยากเป็นคนมีอำนาจ อย่าขาดความยุติธรรม

ถ้าอยากเป็นคนมีเกียรติ อย่าเหยียดหยามคนอื่น